

“COMMUNITY SERVICE IN YOUR NEIGHBOURHOOD”

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG KHU PHỐ

Ngoại khóa nói chung và ngoại khóa Tiếng Anh nói riêng là một trong những hoạt động bổ ích, thiết thực nhằm mang lại cho học sinh môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, hữu ích. Ở đó, các học sinh được thỏa sức thử thách bản thân với nhiều nội dung, hình thức rèn luyện Tiếng Anh đa dạng, hấp dẫn, vui nhộn và thoải mái. Các em có cơ hội trao đổi vốn từ vựng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh bằng những gì mà mình học được trên lớp cũng như ngoài giờ học, đặc biệt giúp học sinh thể hiện khả năng giao tiếp trước đám đông, làm quen với cách hoạt động nhóm, trao đổi kinh nghiệm về học tập và làm việc một cách có hiệu quả.

Với mục đích góp phần phát triển kỹ năng Nghe - Nói Tiếng Anh và khả năng tư duy cho học sinh, tạo không khí học tập ngoại ngữ phổ biến, sôi nổi, thoải mái, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, ngày 11/11/2024, tổ Tiếng Anh trường THCS Đống Đa, Quy Nhơn đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “COMMUNITY SERVICE IN YOUR NEIGHBOURHOOD” cho toàn thể học sinh khối lớp 7.



Chương trình gồm có 3 vòng thi: **Doing crossword puzzles; game hot seat; presentation of project.** Các câu hỏi của chương trình xoay quanh các hoạt động phục vụ cộng đồng, lồng ghép thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, từ đó giúp các em học sinh hiểu được rằng ngoài việc chú trọng đến quá trình học tập kiến thức văn hóa ở trường, sự tham gia tích cực vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại địa phương cũng mang đến cho các em những giá trị lớn lao. Chương trình

ngoại khoá không chỉ là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng mềm, mà còn là dịp để các trải nghiệm những bài học mới và quý báu.

Qua buổi hoạt động ngoại khoá, các em đã thể hiện bản thân thật xuất sắc. Nhiều học sinh có kỹ năng nghe và thuyết trình rất tốt và hoàn toàn tự tin. Các em cũng thể hiện sự sáng tạo kinh ngạc của mình qua việc trang trí và trình bày các sản phẩm dự thi.



Các em rất tự tin khi đứng trước toàn trường, thuyết trình về sản phẩm





Buổi hoạt động ngoại khoá kết thúc thành công, khơi dậy phong trào học tiếng Anh trong trường cũng như để các em vui vẻ sau những giờ học căng thẳng. Bên cạnh đó, hoạt động cũng góp phần hình thành hoạt động chuyên môn riêng biệt, tạo bước đột phá về giảng dạy và học tập bộ môn tiếng Anh của trường THCS Đồng Đa.